

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

**PHIẾU XIN Ý KIẾN**

Số của văn bản: 502-CV/VPĐUK.....

Kính gửi: Đ/c... Mai... Quang... Huy... Phó Bí thư... Huyện... cách ĐU TTXVN

Ý kiến của Thường trực Đảng ủy:

Quét và đưa lên mạng.  
các chi bộ tổ chức quán triệt.



Mai Quang Huy

Thời hạn trả lời của văn bản: .....

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW  
VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

Số 502-CV/VPĐUK

V/v phổ biến tài liệu tuyên truyền về kết quả  
chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản của  
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

ĐẢNG ỦY TTXVN	
ĐẾN	Số đến: ..... 963.....
	Ngày đến: 07/4/2014.

**Kính gửi: Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối**

Thực hiện Công văn số 6024-CV/BTGTW ngày 25-3-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản từ ngày 16 đến ngày 19-3-2014 của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Đảng ủy Khối sao gửi tài liệu tuyên truyền tới các đảng ủy trực thuộc (tài liệu kèm theo).

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc phổ biến tới các chi bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Thường trực ĐUK (để báo cáo),
- Lưu VP.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Đinh Xuân Tùng*

**Đinh Xuân Tùng**

# TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

## Về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (16-19/3/2014)

### **Câu hỏi 1: Xin cho biết một số nét chính trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản?**

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong hơn 40 năm qua và nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á năm 2009 đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Sự tin cậy về chính trị ngày càng cao, các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước diễn ra thường xuyên. Về chính trị, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và nâng lên tầm cao mới mà tiêu biểu là việc hai nước nhất trí nâng khuôn khổ quan hệ lên “Đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á” năm 2009. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước và đưa ra chỉ đạo về phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương. Cùng với Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, các cơ chế đối thoại trên các lĩnh vực hợp tác cụ thể đã được hình thành, hợp tác giữa các Bộ, ngành và các địa phương ngày càng mở rộng, có hiệu quả thiết thực. Hai bên cũng tích cực phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, hợp tác Mê Công - Nhật Bản...

Hợp tác về ngoại giao, an ninh, quốc phòng đã có những bước phát triển mới. Hai bên đã tổ chức các cuộc Đối thoại đối tác chiến lược, Đối thoại Chiến lược Quốc phòng cấp Thứ trưởng; Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng.

Về kinh tế - thương mại, Nhật Bản là đối tác quan trọng của Việt Nam, là nhà cung cấp ODA hàng đầu, nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại song phương lớn thứ ba. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2013 đạt 25,613 tỷ USD. Hai bên cũng đang triển khai hiệu quả nhiều dự án hợp tác quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Tính đến hết năm 2013, Nhật Bản đứng đầu về tổng vốn FDI đăng ký, đạt hơn 34,5 tỷ USD. Tổng vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt khoảng 23 tỷ USD. Hai nước cũng đã ký kết nhiều Hiệp định, thỏa thuận trong đó có Hiệp định đối tác kinh tế Việt-Nhật (VJEPA) tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý cho các hoạt động hợp tác kinh tế.

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, giao lưu giữa các địa phương... cũng diễn ra rất sôi động. Trong năm 2013, đã có hơn 600 nghìn lượt người Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Hiện Việt Nam có hơn 13 nghìn lưu học sinh đang học tập tại Nhật Bản.

**Câu hỏi 2: Xin cho biết về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm?**

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2009.

Hai nước rất coi trọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để Lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau trao đổi và thống nhất về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Có thể nói chuyến thăm là dấu mốc có tính lịch sử, mở ra trang mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Đối với Việt Nam, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2014, thể hiện tinh thần tích cực, chủ động triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đồng thời đưa quan hệ với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu và phát triển bền vững, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

**Câu hỏi 3: Đề nghị cho biết một số kết quả đạt được qua chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?**

Về mặt lễ tân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được Hoàng gia và Chính phủ Nhật Bản đón tiếp theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước. Chủ tịch nước đã có một chương trình hoạt động sôi động trong suốt 4 ngày tại Nhật Bản với rất nhiều cuộc gặp gỡ và tiếp xúc từ Nhà vua, Hoàng gia, Quốc hội, Chính phủ, các đảng chính trị, các cơ quan kinh tế quan trọng của Chính phủ Nhật Bản đến đông đảo lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng sản xuất công nghiệp phụ trợ, các hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các hội giao lưu nhân dân, những người bạn Nhật thân thiết với Việt Nam và cả nông dân Nhật Bản ở ngay tại đồng ruộng của họ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Nhật Bản được hoan nghênh nhiệt liệt. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê cũng đã có cuộc hội đàm rất thành công. Kết quả của chuyến thăm được thể hiện trên các mặt như sau:

- *Về chính trị*: Hai bên nhất trí nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên thành “*Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Phồn vinh ở Châu Á*”, thể hiện sự tin cậy về chính trị và sự phát triển cho quan hệ hai nước hiện nay, cũng như làm cơ sở cho việc xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao (*chính thức và các hình thức linh hoạt*); nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác như Ủy ban Hợp tác Việt – Nhật, Đối thoại đối tác chiến lược, Đối thoại quốc phòng, Đối thoại an ninh. Phía Nhật Bản tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia các thỏa thuận gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, chống khủng bố...

- *Về kinh tế, đầu tư, thương mại*: Thủ tướng Sin-dô A-bê khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa thông qua hỗ trợ phát triển 6 ngành ưu tiên trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật, phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như phối hợp triển khai các dự án quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng; mong muốn thúc đẩy hình thức hợp tác công tư (PPP) cho các dự án hạ tầng lớn... Lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay 120 tỷ Yên cho 5 dự án vốn vay ODA đợt 2 tài khóa 2013 gồm (i) xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi, (ii) xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn thành phố Hồ Chí Minh-Dầu Giây, (iii) dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) - phần hạ tầng cảng, (iv) dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) - phần cầu và (v) dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải.

- *Về nông nghiệp*: Lĩnh vực đã tạo đột phá trong chuyến thăm lần này với việc 2 bên nhất trí thành lập cơ chế Đối thoại hợp tác nhằm triển khai hợp tác toàn diện trong nông nghiệp, tiến tới xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn giữa hai nước và nhất trí sẽ sớm tổ chức phiên họp đầu tiên của Nhóm tại Việt Nam trong

năm 2014. Hai bên đã ký Biên bản cuộc họp trao đổi ý kiến về thúc đẩy liên kết giữa hai Bộ Nông nghiệp hai nước, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng năng suất, nâng cao hiệu quả chế biến, tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong các sản phẩm nông-lâm sản và thủy sản, công nghiệp hóa nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập, thu hẹp chênh lệch và cải thiện đời sống nông dân.

- *Về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và y tế:* Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện với nhiều thỏa thuận cụ thể được ký kết trong dịp này gồm Chương trình hợp tác chiến lược giữa hai Bộ Giáo dục, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe giữa hai Bộ Y tế... Phía Nhật Bản cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam nâng cấp một số trường đại học trọng điểm và một số trường dạy nghề của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực cho các tổ chức khoa học công nghệ của Việt Nam, mở rộng quy mô tiếp nhận ứng viên điều dưỡng viên, hộ lý từ Việt Nam cũng như tiếp tục tăng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác trong dự án xây dựng trường Đại học Việt-Nhật.

- Hai bên nhất trí trao đổi hướng tới thiết lập cơ chế trao đổi về *văn hóa và giao lưu nhân dân* nhằm củng cố tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, mở rộng hoạt động du lịch học tập đối với học sinh phổ thông từ Nhật Bản sang Việt Nam, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phát thanh truyền hình, thể thao và du lịch, trong đó có việc Nhật Bản tiếp tục xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông.

- Hai bên hợp tác chặt chẽ tại *các diễn đàn, cơ chế hợp tác và tại các tổ chức khu vực và quốc tế*, đóng góp tích cực, mang tính xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh tại khu vực, khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, và phát triển ở khu vực, trong đó có bảo đảm hòa bình, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

- Ngoài các cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo, chính giới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc đối thoại cởi mở, hữu ích với Lãnh đạo các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản nhằm thúc đẩy giới kinh tế Nhật Bản tích cực tham gia hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Công nghiệp hóa, phát triển cơ sở hạ tầng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng tham dự và phát biểu ý kiến tại các

Diễn đàn doanh nghiệp tại Tokyo và Osaka với các chủ đề tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời kỳ mới và thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

**Câu hỏi 4: Đề nghị cho biết nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản?**

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi 2 nước chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” năm 2009 đã phát triển nhanh chóng. Nhật Bản đã trở thành đối tác phát triển quan trọng nhất của ta, hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng cũng có những tiến triển mới. Trên cơ sở đó, trong chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (16-19/3/2014), hai bên đã nhất trí xác lập khuôn khổ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á”.

Khuôn khổ quan hệ mới phản ánh mức độ phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay, đồng thời làm cơ sở cho việc xác định những phương hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo.

Sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới sẽ dựa trên những điểm đồng về lợi ích quốc gia trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi cũng như sự tin cậy chính trị cao giữa hai bên. Về cơ bản, đây là sự tiếp nối những nội dung hợp tác mà hai nước đã và đang triển khai nhưng được đưa lên tầm nấc mới, phục vụ một cách thực chất và hiệu quả hơn cho sự phát triển và lợi ích của mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là trọng tâm, nhưng hai bên cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ để quan hệ phát triển ngày càng toàn diện hơn, bao gồm cả hợp tác về an ninh, quốc phòng. Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

**Câu hỏi 5: Xin cho biết những lĩnh vực hợp tác ưu tiên của hai nước trong thời gian tới?**

Một là, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, kể cả chính thức cũng như các hình thức linh hoạt khác; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác, đối thoại như Ủy ban hợp tác Việt Nam – Nhật Bản do 2 Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì, Đối thoại đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản; tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các khuôn khổ, cơ chế đa phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai là, hợp tác với Nhật Bản, thông qua ODA, FDI hay hợp tác công tư (PPP) có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng của Việt Nam. Hai bên sẽ tích cực triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận như: Đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cảng Lạch Huyện... Những dự án trên không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mà còn là những biểu tượng sinh động của quan hệ hợp tác kinh tế bền vững, lâu dài trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Ba là, Việt Nam rất coi trọng hợp tác với Nhật Bản trong triển khai chiến lược công nghiệp hóa. Hiện nay, Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến 2020, tầm nhìn 2030. Hai bên đang phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành và đi vào triển khai Kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến lược này. Hai bên cũng đang trao đổi về ý tưởng hợp tác xây dựng hai khu công nghiệp chuyên sâu tại Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bốn là, hai bên hợp tác chặt chẽ để tăng kim ngạch thương mại song phương thông qua các biện pháp như triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế song phương (VJEPA), tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có hàng nông hải sản, tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường Nhật Bản. Hai bên phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hiện nay (đang ở mức hơn 25 tỷ USD) và đầu tư FDI đang ở mức 34,5 tỷ USD trước năm 2020.

Năm là, Việt Nam và Nhật Bản sẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam về khoa học công nghệ, kinh nghiệm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Đây là chủ trương rất quan trọng để nâng cao đời sống người dân Việt Nam ở khu vực nông thôn.

Sáu là, hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững, y tế, phúc lợi xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

**Câu hỏi 6: Xin cho biết dư luận về chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?**

*Báo chí Việt Nam* có nhiều tin, bài, liên tục đưa tin, cập nhật đầy đủ các hoạt động chính thức trong chuyến thăm, nhấn mạnh những kết quả đạt được, trong đó có việc nâng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới;



trích phát biểu của lãnh đạo hai nước, đánh giá cao thành công của chuyến thăm, cho rằng những thành công này là cơ sở thuận lợi để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Nhật lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới; bình luận chuyến thăm là sự kiện lớn, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ song phương.

**Báo chí Nhật Bản** đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của Chủ tịch nước. Các báo lớn như *Asahi*, *Nikkei*, *The Japan Times*, *Kyodo News*, *Mainichi*, *Sankei*, *Keidanren*, *Yomiuri*, *Japan News*... và Đài truyền hình NHK đều đưa nhiều tin, hình ảnh về các hoạt động của Chủ tịch nước với những bình luận tích cực; nhận định chuyến thăm là bước củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực vốn đang phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây; cho biết Nhật Bản rất coi trọng quan hệ với Việt Nam; bình luận kết quả chuyến thăm thể hiện sự hợp tác tin cậy chưa từng có trong quan hệ hai nước, phản ánh sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Báo chí Nhật Bản đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước Quốc hội Nhật Bản; bày tỏ ủng hộ quan điểm của Chủ tịch nước trong việc theo đuổi lập trường kiên định nhằm giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các giải pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, không ủng hộ hành vi sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết các vấn đề tranh chấp.

**Báo chí quốc tế, trong đó có báo chí Đông Nam Á** có nhiều bài viết về chuyến thăm của Chủ tịch nước; nhận xét chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhằm tăng cường hợp tác và sự tin cậy trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời chứng tỏ quan hệ Việt-Nhật luôn nồng ấm, phát triển sâu rộng, và trên hết nó cho thấy giữa Hà Nội và Tokyo luôn có sự tin tưởng, tôn trọng và coi trọng lẫn nhau; bình luận chắc chắn mối quan hệ Việt-Nhật sẽ được củng cố hơn nữa sau chuyến thăm này./.

HL